
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของผูเขารวมสมัมนา กลุมขาราชการ 

 1.ควรผลักดันการหักคาใชจายตาม ม.40(1)-(2) ใหเพิ่มขึ้น 

 2.คาลดหยอนใหหักรวมอัตรารอยละของรายไดหรือเลือกใชสิทธิเอง 

 3.สิทธิประโยชนทางภาษี ใหมีความเขาใจงาย เชน ลดอัตราภาษี, การเพิ่มคาใชจาย, ไมตองมีหลักเกณฑ

ซับซอน อานเขาใจงายๆ 
 

 1.ในการรางประมวลรัษฎากรฉบับใหม เขาใจงายไมยุงยาก ควรมองดูที่เจตนารมณในการรางเพื่อใหเกิดความ

เปนธรรม และยอมรับแกทุกฝาย มิใชมุงรักษาผลไดผลเสียแกกลุมใดกลุมหนึ่ง มิเชนนั้น แมจะรางประมวลรัษฎากร

อยางไร ก็ตองมีขอครหา และแกไขไมมีที่ส้ินสุด และควรมุงเนนรักษาผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก 

 2.กรมสรรพากรแมจัดเก็บภาษีอยางไรก็ไมไดทําใหกรมรวยขึ้นก็จริง เพราะกรมฯ เก็บภาษีนําสงรัฐ เพื่อใหรัฐ

นําไปใชในการบริหารประเทศ และใชในการอํานวยสาธารณประโยชนแกประชาชน มิไดมุงหวังหากําไรเชนบริษัท หากแต

ตองทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปรียบเสมือนหมาลาเนื้อใหผูเปนนาย ซึ่งประชาชนยังไมไดรับผลประโยชนจากการ

เสียภาษี ซึ่งเห็นเปนรูปธรรมในทันที ซึ่งแตกตางจากหนวยงานอื่นของรัฐฯ 

 3.ในการรางประมวลรัษฎากรฉบับใหม ควรสรางความเขาใจแกประชาชนใหตระหนักถึงผลดี ในการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษี วาเปนหนาที่หนึ่งของประชาชนชาวไทย สวนการชําระภาษีนั้นขึ้นอยูกับเงินได การหักคาใชจาย คา

ลดหยอน ซึ่งเปนไปตามหลักประมวลรัษฎากรนั้น เมื่อคํานวณแลวมีภาษีที่ตองชําระหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง 
 

 โดยสวนใหญ เห็นดวย แตบางประเด็น เชน การขยายอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย ในการพิจารณา

อัตราภาษี อาจไมเหมาะสม เพราะเปนคนละเรื่องกัน 
 

 การปฏิรูปภาษีควรจะเนนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ และในสวนที่สัมพันธกัน ดังนั้น การสัมมนาในครั้ง

นี้ นาจะเปนการวิพากษในเรื่องการแกไขปญหาภาษีในสวนยอย ที่เกี่ยวกับประชานิยมเปนสวนใหญ และเนนประโยชนกับ

บางกลุม หรือประโยชนดานเดียว ไมไดมองทุกดานใหครบ 
 

 1.อากรแสตมป ควรคงไว เห็นวามีประโยชน 

 2.ควรหาราคากลาง (ราคาตลาด) ที่เปนสากล ใชเปนเกณฑในการคํานวณแกเจาหนาที่สรรพากร ใชในการ

ตรวจสอบ 
 

 ควรดูวาหากมีการแกไขแลว จะกระทบรายรับ-รายจายของกรมสรรพากรหรือไม จะมีวิธีการใดที่จะบรรเทาให

รายรับจากภาษีที่จัดเก็บ มิใหลดลงไปมาก 

 

 1.หนี้คางชําระภาษีอากร เปนหนี้ของประเทศ ของประชาชน ไมใชหนี้ของกรมสรรพากร 

 2.ควรแกไขมาตรา10 ใหสรรพากรเปดเผยขอมูลผูคางชําระภาษีอากรได ซึ่งจะชวยใหมีการแจงเบาะแส 

ทรัพยสิน และใชเปนวิธีการรัฐบาล Sanction ได เชน U.S.A มีเว็บไซต Taxpayer Hall of Shame, www.irs.gov เปดเผย

ขอมูลผูหนีภาษี และตองโทษจําคุก 

 3.มาตรา37 ควรใชดําเนินการกับผูหนีภาษีอยางเครงครัด เนนรายใหญกอนเพื่อเปนตัวอยาง 

http://www.irs.gov/


 เห็นดวยกับการแกไขกรณีการยื่นเสียภาษีเงินไดของสามี-ภรรยา ควรดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม 
 

 1.ใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุมผูที่เสียภาษีไมถูกตอง โดยเฉพาะกรณีภาษีมูลคาเพิ่ม ในการออก

ใบกํากับภาษี เชน ใหรางวัลนําจับ กรณีผูประกอบการไมออกใบกํากับภาษี จะชวยในการที่ผูประกอบการไมยอมออก

ใบกํากับภาษี 

 2.แกประมวลฯ โดยควบคุมผูประกอบการรายใหญ (LTO) ใหมีการบังคับ ผูประกอบการรายใหญ ใชระบบ on 

line แบบ Real Time ภาษีซื้อ และภาษีขาย รวมทั้ง สต็อกดวย จะชวยในการบริหารการจัดเก็บมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของผูเขารวมสัมมนา กลุมวิชาชีพบัญชี / กฎหมาย 
 

 อยากใหประมวลรัษฎากร ฉบับใหมปรับปรุงใหดีขึ้น และใหถูกตอง ยุติธรรมไมซับซอนมากนัก มีความโปรงใส 

 ลักษณะของภาษี อยูที่ความถูกตอง มีความสุจริตธรรมตามที่อาจารยไพจิตรนะคะ เห็นดวยอยางยิ่ง 

 1.ตองเปนธรรม และเขาใจงายจริงๆ มิใชแคจัดประเภทหรือจัดเรียงใหมเทานั้น 

 2.เนื้อหาของกฎหมายเรื่องใดที่ขัด หรือแยงกัน ควรตองปรับปรุง 

 3.ควรใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใหมากที่สุด 

 1.การคนหาขอมูลในประมวลรัษฎากร ใหสะดวก มี link เชื่อมตอในส่ิงที่เกี่ยวของ และ update การแกไขลาสุด 

 2.การสรางจิตสํานึกใหแก เจาหนาที่ของรัฐฯ โดย Concept Attitude 

 3.ประชาชนทุกคนมีความตองการเสียภาษี เพื่อนําไปพัฒนาประเทศ จึงตองใหความสะดวก และทําความเขาใจ

กับประชาชนไปในทางที่ดี ไมใชการจับผิด เพื่อการลงโทษ 

 Thin Capitalization ควรนําภาษีจากธุรกิจขนาดใหญมาใชในการบริหารประเทศ ซึ่งควรใชกันมากกวา จาก 

SMEs 

 1.ไมจําเปนตองรอปฏิรูปกฎหมายประมวลรัษฎากรทั้งฉบับ ถาเรื่องใดทําไดกอน แมจะปะผุก็ควรนํารองไปกอน 

โดยเฉพาะเรื่องภาษีเงินไดของสามี-ภริยา และคณะบุคคล 

 2.อยากใหกรมสรรพากรหยิบเรื่องที่มีการวิจัยศึกษานี้ไปดําเนินการใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว และมีกรอบที่ชัดเจน 

 1.เห็นดวยกับทานวิทยากร อาจารยเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ในเรื่องของ ควรมีการปรับปรุงในสวนของจริยธรรมของ

บุคคล ควบคูไปกับตัวบทกฎหมายประมวลรัษฎากร เพราะปจจุบันสวนมากใหอํานาจในการใหบุคคล (เจาหนาที่ 

พนักงาน) มีอํานาจประเมินและมีบรรทัดฐานการพิจารณา และกฎเกณฑมาใชอํานาจประเมินลักษณะสามัญสํานึก

สวนตัว และกรณีเร่ืองเดียวกัน อาจจะมีขอสรุปที่แตกตางกัน ควรมีการอบรมใหกับผูดูแลจัดเก็บภาษี มีความรู  และ

แนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพราะประเด็นภาษีเดียวกัน อาจจะมีผลการพิจารณา หรือตัดสินใจแตกตาง

กัน ขึ้นกับผูดูแลจัดเก็บภาษีพิจารณา (บางคน และบางสถานการณ) 

 2.มาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ ผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี เปนวิชาชีพที่ใชความรู ความสามารถสวนบุคคลในการ

ทํางานประกอบดวย ถาหากเปลี่ยนเปนหักคาใชจายตามจริงเทานั้น ไมเห็นดวย นาจะกําหนดเปนการเหมาไวใหเลือก

เชนเดิม แตอัตราก็พิจารณาใหเหมาะสมกับสถานการณอีกที เพราะการเดินทางไปดวยแท็กซี่ ขึ้นทางดวน ใชที่อยูเปน 

Office การพิสูจนรายจายจริงจะลําบากในการแสดงตอกรมสรรพกร เพราะไมมีเอกสารใบเสร็จไปแสดงไดเพื่อหัก

คาใชจายตามจริง 

 เสนอปรับแกกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเรงดวน และกฎหมายนิติบุคคล ประเด็นที่กระทบตอผูใชบริษัท 

เห็นดวยกับประเด็น ตามวิจัย และเสนอใหดําเนินการจัดสัมมนาทางภาษีเปนประจํา 1-2 ครั้ง ตอเดือน เพื่องานวิจัยราง

ประมวลฯ มีแรงผลักดันเปนจริง และกระตุนสังคมรับรู และใหความเห็น ขอใหสานงานตอ 

 ควรจัดการประชุมสัมมนาในเฉพาะเรื่องตามหัวขอที่สัมมนานี้ เพื่อขอมูลที่ดีและเขาใจ ไมเชนนั้นจะไดความรูไม

ลึกมาก 



 1.อานแตละมาตรารูเร่ืองครบถวน เสร็จสรรพ ไมตองไปอางอิงพรฎ. ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศอธิบดี 

พรฎ. โยงไปโยงมา มีขอยกเวนมากมาย ยกเวนบางเวลา ยกเวนเฉพาะกิจ ยกเวนพิเศษตามประเภทการลงทุน 

 2.หัก ณ ที่จาย อัตราเดียว หรือ แบงกลุมยอย 2-3 อัตรา เชน ภาษี VAT บริหารจัดเก็บงาย ฝายบริหารใชเปน

เครื่องมือบริหารงานได 

 3.คืนภาษีดวยความรวดเร็ว อัตราภาษีจูงใจผูเสียภาษ ี

 4.กําหนดใหมี tax agent, CPTA หรือผูชํานาญการภาษี ทําหนาที่ในกระบวนการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ 

SMEs แยกตางหากจาก CPA เปนอิสระอีก 1 วิชาชีพ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร และเปนเครื่องมือของ

กรมสรรพากรดวย โดยมี Regulator กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพอิสระของผูชํานาญการภาษีที่จะกําหนดขึ้นใน

ประมวลรัษฎากรใหม 

 5.ขยายฐานจัดเก็บนิติบุคคล ให SMEs หักคาใชจายเหมา หรือเลือกหักคาใชจายจริง 

 การระงับขอพิพาททางภาษีอากร 
1. กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนคณะกรรมการอิสระ  ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมนอยกวา 7 

คน ประกอบดวยตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ 

2. ใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียในการอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ  ทั้งฝายผูถูกประเมิน และฝายผูประเมิน 

(กรมสรรพากร) ใหมีสิทธิอุทธรณตอศาลได 

องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณที่ เปนอยูในประมวลรัษฎากร ไมมีการเปลี่ยนแปลง

มาเปนเวลานาน แมจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผนดินแลวก็ตาม อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

มีผูแทนของอธิบดีกรมสรรพากรรวมเปนองคคณะดวย แนวโนมที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะวินิจฉัยใหยืน

ตามการประเมินของเจาพนักงานจึงมีคอนขางสูง 

จากประเด็นปญหาขางตน บทบัญญัติในสวนของการออกหมายเรียกตรวจสอบไตสวนและการระงับขอพิพาท

ทางภาษีสรรพากรจึงควรไดรับการแกไขในประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยกําหนดใหมี

บุคคลที่มิใชขาราชการเขามาเปนหนึ่งในองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และภาคเอกชนที่เคยผานการ

ปฏิบัติงานดานภาษีอากรมากอนและไดเลิกทํางานดานภาษีอากรและไมมีผลประโยชนขัดกันกับการปฏิบัติหนาที่เปน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในขณะเดียวกัน ในสวนของภาครัฐก็ใหแกไขเพิ่มเติมโดยระบุใหเปน “บุคคลที่มีความรู

ความสามารถที่อธิบดีกรมสรรพากรเสนอ” โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการ ผูพิพากษา นักวิชาการที่เกษียณอายุราชการ

เนื่องจากเปนผูไมมีสวนไดเสียอยางชัดเจนและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวตองไมมี

ผลประโยชนขัดกันกับภาครัฐ สําหรับนักวิชาการใหสรรหาตัวแทนของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลัดเปลี่ยนกัน

ตามเวลาที่กําหนด 

2) ควรใหสิทธิผูถูกประเมินภาษีอากร ซึ่งเปนผูอุทธรณมีสิทธิเลือกใชองคกรระงับขอพิพาทโดยศาลหรือ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ได หากอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ใหมีสิทธิอุทธรณตอศาลตอไปได 

และในการพิจารณาอุทธรณควรกําหนดใหคูกรณีเขาชี้แจงได และกําหนดระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาอุทธรณโดยกฎหมายไว

เพื่อไมใหยืดเยื้อ 

3) ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี ใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีบทบาทในการ

วินิจฉัยขอกฎหมายและใหผูเสียภาษีสามารถยื่นเรื่องวินิจฉัยได 
 



ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของผูเขารวมสัมมนา กลุมภาคเอกชน 
 

 1.คิดวาแบบเดิมที่มีแยกเปนภาษีบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, VAT มีความเหมาะสมดีแลวแยก

ไดชัดเจน แตมีแยกประเภทของบุคคลธรรมดาจาก 40(1) – (8) เปน 3 ประเภท ก็ชัดเจนดีเพราะมีลักษณะคลายกัน รวม

ประเภทกันก็ได แตการหัก Rate หรือ ตามจริง ควรชัดเจน และหักใหเหมาะสม 

 2.เห็นดวยกับการลดอัตราภาษีในหลายๆเรื่อง เชน บริษัทใน SET แตก็หวงวารายไดของรัฐจะหายไปมากๆ จน

อาจไมมีในคลัง จนตองไปกูเงินโดยเฉพาะจากตางประเทศ ถากูมากๆ ก็นาจะเปนหวงหนี้สาธารณะจะมากเกินไป 

 3.ไมเห็นดวยกับการที่สรรพากรจะจัดตั้ง CPTA เพราะเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหกับภาคธุรกิจ เหมือนกับวา

สรรพากรตองการหารายไดจึงจัดใหมี CPTA และเปนการผลักภาระภาษีใหกับธุรกิจ ซึ่งในภาระเศรษฐกิจปจจุบันก็มี

คาใชจายมากอยูแลว ถาจะใหมีการมั่นใจวาธุรกิจไดเสียภาษีถูกตอง และเหมาะสม นาจะหาวิธีการอื่นมากกวา 

 4.การที่สรรพากรมีบริการตอบปญหานั้น มีความเห็นวาเปนเรื่องที่เหมาะสมอยางยิ่ง (ถึงแมวาผูตอบปญหาจะ

ตอบคําถามไดไมคอยรูเร่ืองและชัดเจนซักเทาไหร) เพราะวาเปนแนวทางหนึ่งในการที่ชวยหาทางออกของปญหาที่พบใน

การทํางาน เพื่อที่จะไดปฏิบัติใหถูกตองตามที่สรรพากรกําหนด 

 5.เห็นดวยที่จะปรับปรุงกฎหมายทางภาษีอากรใหเปนไปในทิศทางเดยีวกันกับทางหลักการบัญชี ซึ่งถารายการ

ใดที่เห็นวาหลักการบัญชีไมสมเหตุสมผล ก็นาจะปรับปรุง เพื่อใหทั้งหลักการบัญชี และหลักการทางภาษีอากร สอดคลอง

กัน มีความเปนธรรม ชัดเจน งายในการปฏิบัติงานจริงๆ 
 

 ชัดเจน เปนธรรม ไมซับซอน 
 

 ประเด็นเสวนา มีมากเกินไป เมื่อเทียบกับเวลาที่มี ทําใหการพูดในแตละหัวขอ ไมไดลงรายละเอียดมากนัก 
 

 เห็นดวยกับรางประมวลฯบางเรื่อง แตทุกอยางตองทําบนความถูกตอง เพื่อประเทศชาติไมใชของฝายหนึ่ง ฝาย

ใดเทานั้น 
 

 เห็นดวยเปนอยางมากในการรางประมวลรัษฎากรฉบับใหม ใหผูที่นําไปปฏิบัติ เขาใจงาย ไมตองถกเถียงเรื่อง

ของการตีความขอกฎหมาย 
 

 จัดเก็บ VAT อยางเดียว อยางอื่นยกเลิกหมด ผูบริโภคมาก จายภาษีมาก ถูกตอง คนจนบริโภคนอย ก็จะจาย

นอย 

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูมีรายได 40(1) มีรายไดถูกหักภาษีไปแลว โดยหักคาใชจาย 40% ไมเกิน 60,000.- 

สวนภาษีหักอัตรากาวหนา 10, 20, 30,37%  ที่จริง ผูมีรายไดมาก ควรหักภาษีอัตรากาวหนาเปนส่ิงที่สมควร 

 สวนคาใชจายที่ใหหัก ผานมา 20-30 ป ยังไมมีการปรับปรุง ไมเปนธรรม ใหหักไมเกิน 60,000 เงินไดสุทธิที่มีอยู 

นําไปฝากธนาคาร ยังถูกหักอีก 15% หักแลว หักอีก เงินไดสุทธิจะเหลือเทาใด 

 ส่ิงใดถาขึ้นอยูบนฐานความเปนธรรม ใครๆก็เต็มใจ เต็มที่ แนนอน 
 

 เจาหนาที่กรมสรรพากร (โดยเฉพาะระดับบริหาร) ควรมีความรู ความสามารถมากกวาปจจุบัน และมีจริยธรรม

มากกวานี้ มีความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติตอผูเสียภาษีที่ดีกวานี้ 



 ชอบในความชัดเจนในการเสียภาษี เปนกลาง และเปนธรรมตอผูประกอบการในการเสียภาษี และทําให

หนวยงานรัฐบาลประหยัดงบในการจางเจาหนาที่มาตรวจสอบการเสียภาษีผูประกอบธุรกิจ และการทําใหประมวล

รัษฎากร อานเขาใจงาย ไมยุงยาก นาจะเปนการดีตอทุกฝาย ทั้งผูประกอบการ และเจาหนาที่รัฐ และจะดียิ่งขึ้นกับ

นักเรียน นักศึกษาในอนาคต ที่สนใจเรียนบัญชี, ภาษี และกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีอากร 
 

 1.เห็นดวยกับทานวิทยากรทานหนึ่งที่กลาววา การบังคับใชกฎหมาย และจริยธรรมของผูบังคับใชกฎหมายนั้น

เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งอาจจะสําคัญกวาความถูกตองครบถวนชัดเจนของตัวกฎหมายเอง ทําอยางไรเราจะทําใหผูบังคับใช

กฎหมายมีความเปนธรรม มีอิสระ และมองเนื้อหาสาระอื่นๆดวย นอกเหนือจากขอความที่เขียนอยูในกฎหมาย การให

สรรพากร เปนผูออกคําส่ังตางๆ และเปนผูบังคับใชคําส่ังนั้นๆเอง ถือวามี Conflict of interest หรือไม 

 2.เคยเขียนขอหารือไปที่สรรพากร โดยเปนการยกตัวอยาง เนื่องจากตองการทราบเปนแนวทางในการประกอบ

ธุรกิจ เพื่อจะไดไมทําผิดกฎหมาย แตสรรพากรไมตอบ โดยใหเหตุผลวาตองเปนกรณีที่เกิดขึ้นจริงแลว สรรพากรจึงจะตอบ

ใหวาถูกตองหรือไม สรรพากรไมตองการใหขอหารือเปนการชี้ชองทางใหกับผูประกอบการ เร่ืองนี้ทําใหคิดไดวาสรรพากร

มุงเนนที่จะเก็บภาษี และลงโทษผูประกอบการที่ทําผิด มากกวาการสงเสริม และใหความรูกับผูประกอบการเพื่อให

ผูประกอบการเสียภาษีถูกตองหรือเปลา 
 

 1.รางประมวลฯ ยังไมคอยเขาใจโครงสรางใหม แตนาจะใชภาษาที่เขาใจงายขึ้น 

 2.VAT ระเบียบปฏิบัติคอนขางยุงยาก โดยเฉพาะระเบียบเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษี การออกใบลดหนี้ เม่ือ

ปรับเกี่ยวกับการรายงานภาษีขายขาด ภาษีซื้อเกิน ไมเปนธรรม กรณีไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม ตองเสียเพิ่มจากการรายงาน

ภาษีซื้อ ภาษีขายผิดพลาด ควรมองการสูญเสียรายไดของรัฐเปนหลัก ถารัฐไมมีการเสียรายไดภาษี ไมควรตองมีเบี้ยปรับ

เงินเพิ่ม 

 3.การจัดเก็บ VAT ควรมุงใหปฏิบัติงาย ควรงดคาปรับ เบี้ยปรับ จากการยื่นแบบผิดเล็กๆนอยๆ แตไมทําใหรัฐ 

สูญเสียรายได 
 

 1.การเฉลี่ยภาษีซื้อของธุรกิจหลักทรัพย ไมเปนธรรม ทําใหใชภาษีซื้อไดนอยมาก ทั้งจํานวนโดยไมพิจารณา

ตนทุน  

 ปญหา คือ คาขายหลักทรัพย สรรพากรถือเปนรายไดที่นํามาพิจารณาในการเฉลี่ยภาษีซื้อในทางบัญชี จะถือวา

กําไร หรือ ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย แสดงเปนรายได หรือคาใชจาย โดยที่ธุรกิจหลักทรัพยไมไดแยกแสดงรายไดคา

ขาย และตนทุนขาย เหมือนธุรกิจอื่นที่ซื้อมาขายไป 

 2.เห็นดวยอยางยิ่งกับการออกใบกํากับภาษี แบบ Online แตขอใหไมยุงยากในการขอกับสรรพากรชวยลด

ตนทุนใหผูประกอบการ 

 3.การตีความเรื่องเงินเปนผลที่ตองเสียภาษีตามกฎหมายปโตรเลียมวาไมเปนการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 

สงผลใหนักลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาเสียประโยชน เปนการไมสงเสริมการลงทุนของนักลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา เปน

การตีความที่ไมเปนธรรมเนื่องจากนักลงทุนที่เปนนิติบุคคลยังไดยกเวนอยู  
 

 ออกกฎระเบียบใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชีไทย/สากล ทันสมัย ไมซับซอน และไมขัดแยงกับความเห็น

สวนรวม 
 



 เห็นดวยกับขอเสนอของ อ.เดชอุดม คือ ถาแกไขประมวลรัษฎากรแลว แตคนที่ใชยังไมเขาใจ และไมมีจริยธรรม 

ก็จะไมมีประโยชนในการแกไข 
 

 1.ไมรักษาเวลา กวาจะเริ่มงานชาไป 30 นาที 

 2.มีการสํารองที่ไวใหสรรพากร/DSI แตเกาอี้วาง เปนการกันทาคนอื่น 

 3.ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถานํานานเกินไป นาจะใหเปนผูสัมมนาเสียเอง 
 

 1.เพื่อใหเร็ว ควรแกไข/ยกเลิก ประมวลรัษฎากร ทีละเรื่อง 

  -ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

  -ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  -ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 2.ไมจําเปนตองยกรางทั้งหมดของประมวลรัษฎากรครั้งเดียว เพราะจะประสบความสําเร็จยากมากๆ งานยกราง

นี้จะกลายเปนฝนที่ไมเปนจริงเลย 
 

 1.ในมุมของบริษัทเอกชน เห็นวา พวกเราไมตองการหลีกเลี่ยงภาษี เพียงแตเราไมสามารถหาเอกสารไดครบ 

เนื่องจากผูขายไมยอมออกเอกสารให 

 2.ขอเสนอแนะ คือ ตองการใหสรรพากรจัดเก็บภาษีใหทั่วถึง เก็บทุกคนที่ประกอบการเทานี้ก็เพียงพอเพราะพวก

เราไมสนใจวาจะเก็บอัตราเทาใด เพราะทุกอยางเราบวกอยูในราคาขายอยูแลว แตตราบใดที่สรรพากรเก็บภาษีแบบสุม 

จะกอใหเกิดความไมเปนธรรม ผูประกอบการมีตนทุนไมเทากัน โอกาสธุรกิจเจงมีเยอะ เนื่องจากผูเขาระบบภาษีจะมี

ตนทุนภาษีรวมอยูดวย สวนพวกที่หลบภาษีตนทุนต่ํากวาเราแนๆ อยางต่ําก็ 7%  

 3.ควรเพิ่มเจาหนาที่สํารวจหาผูประกอบการรายใหมใหมากๆ กวาทีมกํากับดูแล อยารีดเลือดกับปูตัวเดิม ควร

หาใหมเพิ่มเติมใหมาก 
 

 เวลานอยเกินไป 
 

 ควรปรับปรุงมาตรการกฎหมายสนับสนุนเจาหนาที่ใหสามารถปฏิบัติงานดวยความสุจริตไดดวย 
 

 1.ควรจะปรับปรุงภาษีในประมวล ใหอานเขาใจ และตีความไดงาย ถาหากจําเปนตองใชภาษากฎหมาย ควรจะ

จัดทําอีกเลมอธิบาย ยกตัวอยาง และตีความใหประชาชนไดเขาใจในทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติไดถูกตอง ไมยุงยาก 

รวมถึงกฎหมายในอนุสัญญาภาษีซอน ควรจะมีเลมที่เขียนอธิบายใชภาษาที่งายในการอานตีความเพื่อใหเขาใจไดอยาง

ถูกตอง และเขาใจในแนวทางเดียวกันทั้งผูปฏิบัติ และผูออกกฎหมาย 

 2.ปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จาย สําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราที่ถูกหักสูงมาก 15% เหตุผล คือ กฎหมายเงินฝากที่

ไดก็มาจากเงินไดที่ถูกเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลว เพราะฉะนั้นมันเปนการไมเปนธรรมเสมือนเสียภาษีซอนอยู 

 

 
 



 1.ภาษีมูลคาเพิ่ม และ SBT ควรจัดเก็บภาษีชนิดเดียวกันของประเภทธุรกิจ เชน ธุรกิจบัตรเครดิต เสีย VAT ก็

ควรเสียทุกประเภทรายไดของบัตรเครดิต ไมใชเสีย VAT จากคาธรรมเนียม เสีย SBT จากดอกเบี้ย ซึ่งทําใหเกิดความ

สับสน กรณีบัตรเครดิตมีรายไดประเภทอื่นอีก 

 2.Transfer Pricing กรณีบริษัทแม และสาขา ควรยกเลิก ป.113 
 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย ควรเก็บ 1% ทุกๆประเภท ยกเวน หักจากเงินเดือน, ดอกเบี้ย และเงินปนผล เพื่อความสะดวก 

เพราะเปนเครดิตภาษี 
 

 รางประมวลรัษฎากรฉบับใหม เขาใจงาย ไมยุง และทําใหเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของผูเขารวมสัมมนา สาขาอื่นๆ 
 

 1.กรุณานําวิวัฒนาการเปนมาของประมวลรัษฎากรฉบับตางๆ เทาที่มีมา เอามาพิมพเปนเอกสารประกอบการ

สัมมนาดวย เพื่อที่จะไดเขาใจถึงความตาง ผลดี ผลเสียของฉบับตางๆไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งจะไดนํามาเปรียบเทียบขอด ี

ขอเสีย ในการปฏิบัติ ของฉบับตางๆ ไดอยางมีขอเปรียบเทียบ อยางเปนนามธรรม และรูปธรรม 

 2.มีผูประกอบการไมวาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือไม ที่ประสบปญหาในความไมเปนธรรมในการเสีย

ภาษี หรือมีขอคิดเกี่ยวกับความไมเทาเทียม หรือโปรงใสในการจัดเก็บภาษีของรัฐ มารวมสัมมนา 

 3.นาจะมีขอนําเสนอใหมๆที่กลาหาญเพื่อที่จะไดแกปญหา การหาเงินได และลดรายจายของรัฐฯ ในวิกฤต

การเงินที่เกิดขึ้น ในสภาวะปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลสามารถจะนําไปลงมติเห็นชอบแลวนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคได

อยางแทจริง (คิดใหม ทําใหม และคิดดี ทําดี และปฏิบัติได ปฏิบัติจริง)  
 

 1.ควรมีฉบับสําหรับประชาชนทั่วไป ที่ไมไดจบดานกฎหมายโดยตรง ใหเขาใจไดงายจริงๆ 

 2.มีการเผยแพรผานสื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนเขาใจ เขาถึงไดงาย 

 3.เผยแพรผลการยื่นขอเสนอของโครงการนี้ วาเปนอยางไรบาง 

  

 

 

 

 

 

 


